



นายนคร ศิลปอาชา
ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

“
คุณวุฒิวิชาชีพ
คือคุณวุฒิที่แสดงความสามารถ
ของบุคคลในการทำงานได้จริง
ตามมาตรฐานในวิชาชีพนั้นๆ

”

ปัจจุบันประเทศไทย ประสบปัญหากำลังแรงงาน ขาดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ทำงาน ผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญา ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้การรับรองความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกำลังแรงงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งไม่ใช่คุณวุฒิทางการศึกษา แต่เป็นคุณวุฒิทางความสามารถในการทำงานได้จริง ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาสผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้าน ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ให้มีที่คุณวุฒิที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในการทำงาน สามารถประกอบอาชีพ และทำงานในสถานประกอบการได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็สามารถเทียบเคียงระดับคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สร้างความภาคภูมิใจ นำไปสู่รายได้ที่มีมั่นคง สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่เพียงแต่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ สมาคม สมาพันธ์ และองค์กรอาชีพต่างๆ ร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสร้างผลิตภาพแรงงาน (Productivity) ด้วยการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยให้สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้แรงงานสามารถประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและทำงานตามความถนัดของตนเองแล้ว ยังช่วยให้เกิดกำลังแรงงานที่มีฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป





นายสุรพล พลอยสุ
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

มาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ในสังคม
ด้วยการรับรองความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ให้แก่กำลังแรงงาน
ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้
“**คุณวุฒิวิชาชีพ
เป็นคุณวุฒิของ
คนทำมาหากิน**”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงาน
ที่ให้การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อเปิด
โอกาสให้กำลังแรงงาน ได้เข้าถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ด้วยการวัดระดับจากมาตรฐานอาชีพ
ที่ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของอาชีพ ครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต และการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อนำไป
สู่การรับรองให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์
เทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า
“**คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน**”

มาตรฐานอาชีพเหล่านี้เป็นเกณฑ์บ่งชี้สมรรถนะในการทำงานหรือ
การประกอบอาชีพที่จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความรู้
ความสามารถกำลังแรงงานให้ตรงกับสภาพการทำงานในแต่ละอาชีพ
อย่างแท้จริงผ่านกลไกการทดสอบ หรือประเมินสมรรถนะที่แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละอาชีพ และยังถูกใช้เป็นแนวทางให้กำลังแรงงานของประเทศ
นำไปพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึง
หน่วยงาน สถานประกอบการ ซึ่งมีระบบการพัฒนากำลังแรงงาน
ก็สามารถนำไปปรับเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนการสอน
ให้ตรงตามกรอบสมรรถนะที่กำหนดได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทั้งพัฒนา
กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาด และพัฒนากำลังแรงงานที่มีงานทำ
อยู่แล้ว ให้มีกรอบหรือแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการอย่างแท้จริง

กำลังแรงงานไทย ปัจจุบันมีมากกว่า 38 ล้านคน จากข้อมูลทางสถิติ
พบว่า ระดับการศึกษาของกำลังแรงงานไทยดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ประมาณ 9 ปี ซึ่งเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้ที่จะมีมาลงทุนในประเทศไทย ในการ
พิจารณาว่า ศักยภาพของบุคลากรมีความพร้อมสำหรับการลงทุน
หรือการพัฒนาต่างๆ หรือไม่ ในขณะที่เดียวกันกำลังแรงงานส่วนใหญ่
เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วอาจไม่มีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษาตามปกติได้ แต่ก็ยังมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มาทำหน้าที่ในการรับรองความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่กำลังแรงงานเหล่านั้น
เพื่อยกระดับคุณวุฒิให้แก่กำลังแรงงาน รวมถึงสร้างโอกาสในการ
จ้างงาน สร้างโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในการทำงาน และสร้าง
ความยอมรับในการประกอบอาชีพ

การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
กำลังแรงงาน และยกระดับคุณวุฒิให้พวกเขาเหล่านั้นควบคู่กันไป
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นแนวทางในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต กล่าวคือ การมุ่งหวังให้กำลังแรงงาน
ใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลาในโลกของการศึกษา
มากเกินไป เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ตัวกำลังแรงงานและ
ครอบครัว นั่นคือทำให้พวกเขาสามารถมีรายได้ได้รวดเร็วขึ้น และเมื่อ
พวกเขาได้รับการพัฒนาในรูปแบบวิธีการต่างๆ ในโลกของการทำงาน
แล้ว ก็จะเข้าสู่ระบบการรับรองเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
ในระดับต่างๆ ที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิทางการศึกษาในแต่ละระดับ
หมายความว่าในอนาคตกำลังแรงงานจะมีทางเลือกที่จะเข้าสู่ตลาด
แรงงานก่อน แล้วค่อยได้รับคุณวุฒิในภายหลัง และถ้าหากภาคการ
ศึกษายอมรับในกระบวนการนี้ ก็จะสามารุทำให้พวกเขาเหล่านั้น
สามารถกลับเข้าสู่โลกของการศึกษาได้ เมื่อมีความพร้อม

